

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 942/UBND-TNMT
V/v tăng cường công tác quản lý,
khai thác và bảo vệ khoáng sản
trên địa bàn huyện

Tam Đường, ngày 29 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng,
Công an huyện, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền
thông, Ban Quản lý dự án;
- Chi cục thuế khu vực Thành phố - Tam Đường;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 1627/STMT-KSN ngày 27/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ khoáng sản.

Để công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tuân thủ quy định của pháp luật, ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác trái phép, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức được cấp phép khai thác khoáng sản. UBND huyện Tam Đường yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản của tổ chức được cấp phép và tài nguyên khoáng sản chưa cấp phép khai thác trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên tỉnh Lai Châu; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý hoặc tham mưu, tổng hợp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

2. Công an huyện

Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng công an các xã, thị trấn trong việc nắm tình hình, ngăn chặn, xử lý, giải toả hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại cơ sở ngay sau khi phát hiện hoặc nhận được tin báo.

Chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc ngăn chặn, xử lý, giải toả các trường hợp vi phạm trong hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền. Gửi kết quả xử lý về UBND huyện (*qua Phòng Tài nguyên và Môi trường*) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Phòng Kinh tế & Hạ tầng

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn không mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép, không

kinh doanh cát, đá, sỏi không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện kinh doanh.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động mua bán, thu gom, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ trái phép khoáng sản; các hành vi gian lận thương mại, mua bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, bị cấm xuất khẩu hoặc không đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định. Tham mưu cho UBND huyện xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tăng cường thẩm định, kiểm tra việc nghiệm thu, thanh quyết toán các dự án, công trình có sử dụng cát, sỏi được giao làm chủ đầu tư hoặc những dự án UBND huyện được giao làm chủ đầu tư.

4. Ban Quản lý dự án huyện

Chỉ được phê duyệt, nghiệm thu, thanh quyết toán đối với phần khối lượng cát, sỏi có nguồn gốc hợp pháp (*có nguồn gốc từ các điểm mỏ cát, sỏi được cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác*); kiên quyết không nghiệm thu công trình đối với các trường hợp sử dụng cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục thuế khu vực Thành phố Lai Châu- Tam Đường

Theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm liên quan đến việc chấp hành chế độ hoá đơn, chứng từ kế toán, có biện pháp quản lý chặt chẽ hoá đơn thuế đối với việc mua bán cát, đá, sỏi, không để các đối tượng lợi dụng mua bán hoá đơn, chứng từ để hợp pháp hoá nguồn gốc cát, đá khai thác trái phép.

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

Tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp chấp hành tốt quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; chủ động phát hiện, cung cấp tài liệu, chứng cứ về hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép ở địa phương để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm theo quy định đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng.

7. UBND các xã, thị trấn

Triển khai các biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, nhất là Luật Khoáng sản năm 2010; Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi, lòng

sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện về tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2022,...

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, mọi tầng lớp Nhân dân không tham gia khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép hoặc tiếp tay cho các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Chủ động kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khai thác. Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp phép, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản chưa thực hiện đầy đủ các điều khoản trong giấy phép, đề nghị UBND cấp xã yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác để hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về khoáng sản, môi trường, đất đai và các quy định khác có liên quan.

Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng khai thác mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép; tổ chức giải tỏa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc được báo tin; trường hợp vượt thẩm quyền cần chuyển hồ sơ lên cấp có thẩm quyền xử lý. Báo cáo kết quả xử lý về UBND huyện (*qua phòng Tài nguyên và Môi trường*) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là Chủ tịch UBND cấp xã trong quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn. Đối với xã, thị trấn nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hoặc đã báo cáo UBND huyện, cấp có thẩm quyền đã xử lý, giải tỏa, không còn hiện tượng khai thác trái phép mà bị các cơ quan chức năng huyện, các cơ quan báo trí, truyền thông, người dân phản ánh, đưa tin vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép (*có bằng chứng cụ thể*) thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

UBND huyện Tam Đường yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện;
- Lưu:VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phong Vĩnh Cường